

"ขอบำเหน็จตกทอด (2)" คอลัมน์ มุมข้าราชการ โดย ซี 12

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2556

จากการที่สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือด้านการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญนั้น

บัดนี้ก็มีคำตอบมาในเบื้องต้นแล้วโดย นายทศพร สุวรรณภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจงไปยังสมาคมว่า

ข้อเสนอดังกล่าวทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรง พร้อมทั้งได้บันทึกขอมูลรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบสารสนเทศเรื่องราวรองทุกชุดแล้ว

นั่นหมายความว่าต้องตามเรื่องกันที่กรมบัญชีกลาง โดยตรง

ถ้าหากทางสมาคมมีกรรมการหรือสมาชิกที่เกษียณอายุมาจากกรมบัญชีกลางก็จะติดตามเป็นการภายในได้ไม่ยากนัก

ขณะเดียวกัน นายไพโรจน์ พรหมสาส์น นายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมกับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดให้รับทราบและขอให้ช่วยกระตุ้นไปที่กรมบัญชีกลางด้วยโดยระบุว่า

ตามที่นายกสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องการดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางพิจารณานั้น

สมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความเห็นของนายกสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยที่ขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือข้าราชการบำนาญด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินบำนาญที่ได้รับ

และขอให้พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ข้าราชการบำนาญมีสิทธิอยู่แล้ว

แต่จ่ายให้เมื่อข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม โดยขอให้เพิ่มเติมจ่ายเงินให้อีกครั้งหนึ่ง นอกเหนือจากที่เคยจ่ายให้มาแล้วสองครั้ง ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เกณฑ์ อายุที่สูงขึ้นคือ 70 ปี 75 ปี และ 80 ปี

จึงขอให้ปลัดกระทรวงการคลังแจ้งความเห็นของสมาคมไปให้กรมบัญชีกลางรับไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมและสรุปผลการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย

ช่วยกันคนละไม้คนละมือเช่นนี้ มีลู่วางที่จะสำเร็จสูง และอีกประการหนึ่งอีกไม่นานคนที่ทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้ในกรมบัญชีกลางก็ต้องเกษียณอายุออกมาเป็นข้าราชการบำนาญเช่นกัน.

“ซี.12”

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• "ขอบำเหน็จตกทอด" คอลัมน์ มุมข้าราชการ โดย ซี 12

<http://www.kroobannok.com/62920>